

## **CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GẶP GỠ VÀ GIỚI THIỆU THỰC TẬP SINH VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NĂM 2023**

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, sáng ngày 31/3/2023 Khoa Kinh tế Trường Đại học Đồng Nai đã tổ chức thành công chương trình "Giao lưu gặp gỡ và giới thiệu thực tập sinh với các doanh nghiệp năm 2023". Chương trình có sự tham dự của Ban lãnh đạo Nhà trường, Trưởng, Phó các phòng ban, quý thầy cô trong Khoa cùng 37 đơn vị doanh nghiệp đăng ký tham dự. Đây là sự kết nối đầy ý nghĩa giữa Nhà trường, Khoa với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Mục đích của chương trình nhằm tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và kiến thức thực tế từ các doanh nghiệp. Qua đó, giúp sinh viên lựa chọn đề tài, đơn vị thực tập và định hướng nghề nghiệp phù hợp trong tương lai.

Chương trình đã thể hiện được vai trò là cầu nối giữa sinh viên với các doanh nghiệp, tại đây sinh viên có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu, thể hiện tâm tư, nguyện vọng của mình trong quá trình thực tập. Sinh viên được các đơn vị doanh nghiệp giải đáp những thắc mắc, trăn trở, những tình huống xảy ra trong quá trình thực tập, giúp các em có được tự tin và sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thực tập cuối khóa cũng như tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Về phía các doanh nghiệp, thông qua chương trình đem lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích thiết thực như: cơ hội lựa chọn nguồn nhân lực có chất lượng cao, giúp doanh nghiệp sớm đánh giá, sàng lọc ứng viên tiềm năng, giảm thiểu chi phí tuyển dụng (1). Là chiến lược hiệu quả để doanh nghiệp xây dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu trong cộng đồng (2). Qua việc nhận thực tập sinh, doanh nghiệp sẽ có thêm nhiều quan điểm mới mẻ, năng động hơn, nhiều cách tiếp cận khác lạ, khả quan về những dự án của công ty (3). Mặt khác, cung cấp giải pháp nhân sự tạm thời cho những dự án mang tính mùa vụ của doanh nghiệp (4)...

Khoa Kinh tế xin gửi lời tri ân đến Đảng Ủy - Ban Giám hiệu nhà Trường, Lãnh đạo các phòng Ban, Ban Thường vụ Đoàn Trường đã tạo điều kiện để tổ chức chương trình đầy ý nghĩa cho sinh viên. Đồng thời, trân trọng cảm ơn Quý doanh nghiệp đã tham gia và lựa chọn sinh viên Khoa Kinh Tế Trường Đại học Đồng Nai là nhân sự tuyển dụng.

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình "Gặp gỡ và giới thiệu thực tập sinh với các doanh nghiệp năm 2023".



















